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บทสรปุส าหรบัผู้บริหาร 
 

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดการประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 
2560 เรื่อง “การผลิตบัณฑิตเพื่อการแข่งขันในศตวรรษที่ 21” เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการ
ได้จัดท าแบบสอบถาม เพื่อส ารวจความคิดเห็นของอาจารย์เกี่ยวกับการจัดงานโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสอบถาม
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่เข้าร่วมสัมมนาและอาจารย์ที่รับ ชมจากการถ่ายทอดทางไกล
และการถ่ายทอดสดผ่านเว็บออนไลน์ เกี่ยวกับการจัดงานและความคิดเห็นในด้านต่างๆ มีอาจารย์เข้าร่วม
การสัมมนาจ านวน 986 คน ผลการประเมินความคิดเห็น มีดังนี้  

จ านวนผู้ที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 896 คน ตอบแบบสอบถามทางออนไลน์จ านวน 456 คน และทาง
เอกสารจ านวน 438 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและสังกัดบางเขน ส่วนใหญ่เข้าฟัง
สัมมนาที่บางเขน และเข้าร่วมสัมมนาทุกปี   

ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าในภาพรวมการจัดประชุมสัมมนาอาจารย์ประจ าปี 2560  มีความพึงพอใจ
มากที่สุด (4.32)  โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน สามารถวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการประชุมฯ           
ในแต่ละด้านไดด้ังนี ้ 

ด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ (4.53) ด้านคุณภาพการให้บริการ (4.35) ด้านกระบวนการ/ข้ันตอน 
(4.23) ทั้ง 3 ด้านมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (4.18) มีความพึงพอใจมาก 

ในภาพรวมความพึงพอใจการจัดสัมมนาฯ  ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งเพศชายและเพศหญิง มีความพึงพอใจ
เฉลี่ย 4.31 และ 4.34 ตามล าดับ มีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สดุ และเห็นว่าด้านเจ้าหน้าที่ที่ใหบ้รกิาร  
ทั้งเพศชายและเพศหญิงเห็นว่ามีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 4.53 อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านคุณภาพ
การให้บริการ เพศชาย มีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.37 เพศหญิง มีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.33 อยู่ในระดับมากที่สุด 
ด้านกระบวนการ/ข้ันตอน เพศชาย มีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.25 เพศหญิงมีความพึงพอใจเฉลีย่  4.21 อยู่ในระดับ
มากที่สุด  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก เพศชาย มีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.21 อยู่ในระดับมากที่สุด เพศหญิงมีความ
พึงพอใจเฉลี่ย  4.16 อยู่ในระดับมาก 

ในภาพรวมความพึงพอใจการจัดสัมมนาฯ ผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามประเภทของบุคลากร         
แบ่งออกเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.34 พนักงานมหาวิทยาลัย (เปลี่ยนสถานะภาพจาก
ข้าราชการ) มีความพึงพอใจเฉลี่ย  4.32  ข้าราชการและพนักงานเงินรายได้ มีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.29 อยู่ใน
ระดับมีความพึงพอใจมากที่สุด และบุคลากรประเภทอื่น เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความพึงพอใจเฉลี่ย 3.65 อยู่ใน
ระดับมีความพึงพอใจมาก 

ในภาพรวมความพึงพอใจการจัดสัมมนาฯ จ าแนกตามวิทยาเขต  แบ่งออกเป็น บางเขนมีความ     
พึงพอใจเฉลี่ย 4.43 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.30 ทั้ง 2 วิทยาเขตมี
ความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด วิทยาเขตก าแพงแสนมีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.19 และวิทยาเขตศรีราชา 
มีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.17 ทั้ง 2 วิทยาเขต มีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  

ในภาพรวมความพึงพอใจการจัดสัมมนาฯ จ าแนกตามสถานที่เข้าร่วมสัมมนา แบ่งออกเป็น บางเขน
มีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.43 วิทยาเขตก าแพงแสน มีความพึงพอใจเฉลี่ย  4.42 ทั้ง 2 วิทยาเขตมีความพึงพอใจ
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เฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.19  และวิทยาเขตศรีราชา   
มีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.16 ทั้ง 2 วิทยาเขต มีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  

ในภาพรวมความพึงพอใจการจัดสัมมนาฯ จ าแนกตามการเข้าร่วมสัมมนา แบ่งออกเป็น เข้าร่วม
สัมมนาทุกปีมีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.34 เข้าร่วมสัมมนาบางปีมีความพึงพอใจเฉลี่ย  4.28 และเข้าร่วมสัมมนา
เป็นบางปี มีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.25 ทั้ง 3 กลุ่มมีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สดุ กลุ่มอื่นๆ      มีความ
พึงพอใจเฉลี่ย 4.47 อยู่ในระดับมากที่สุด  

ข้อเสนอแนะหัวข้อท่ีมีความต้องการให้มีการจัดโครงการประชุมสัมมนาฯ ครั้งต่อไป โดยแบ่งออกเป็น  
7 ด้าน คือ  (1) ด้านการศึกษา การเรียนการสอน หลักสูตร เช่น เทคนิคการสอน (วิทยากร พลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชา), การจัดการเรียนรูท้ี่เน้นความเข้าใจผูเ้รยีน (วิทยากร: ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช), การปฏิรูปการศึกษา 4.0 
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และแนวทางที่ชัดเจน (วิทยากร: นายกสภา มก.  หรืออธิการบดี มก.), วิธีการสอน
ให้สอดคล้องกับบริบทไทยแลนด์ 4.0 (วิทยากร: รศ.ดร.ชาตรี ฝ่ายค าตา), การเรียนการสอนในยุคไทยแลนด์ 4.0 
(วิทยากร: นายวิกรม กรมดิษฐ์) เป็นต้น   

(2) ด้านศาสตร์แห่งแผ่นดิน  ชาวเกษตรรวมใจน าไทย ๔.๐ (วิทยากร: พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา), 
ศาสตร์เพื่อชีวิต :ศาสตร์แห่งแผ่นดิน (วิทยากร: ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล หรือ รัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวข้อง)  

(3) ด้านอาจารย์ แรงบันดาลใจในการเป็นอาจารย์มืออาชีพในยุคปัจจุบัน  (Inspiration for the 
professional teacher in the year future) (วิทยากร : ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตเลขาธิการ การประชุม
สหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) และอดีตผู้อ านวยการใหญ่ องค์การการค้าโลก (WTO)) 
Cognitive coaching (วิทยากร: รศ.ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่ และดร.มารุต พัฒผล), การจัดการงานภาระหน้าที่ของ
อาจารย์มหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ (วิทยากร: นายฌอน บูรณะเสถียร และนายวีระ คลื่นความคิด) เป็นต้น  

(4) ด้านนโยบาย การบริหารงานของมหาวิทยาลัย การปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับ
โลกดิจิตอล (วิทยากร: ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์), บทบาทของมหาวิทยาลัยต่อการแก้ปัญหาด้านการเกษตรของ
ประเทศ (วิทยากร: รศ.สมพร อิศวิลานนท์), Core values ของ มก ที่ส าคัญในการขับเคลื่อน มก. และประเทศ
ไทย (วิทยากร: นายกสภาฯ มก.) เป็นต้น   

(5) ด้านงานวิจัย  งานวิจัย ที่ มก.ควรจะโฟกัส (วิทยากร: เลขาธิการสภาวิจัยแห่งชาติ หรือ รมต.
กระทรวงดิจิทัล (ICTเดิม), การส่งเสริมการวิจัย (วิทยากร: คุณสุนันทา สมพงษ์), อุดมศึกษากับงานวิจัย 4.0 
(วิทยากร : สมคิด จาตุรงศ์ศรีพิทักษ์) เป็นต้น  

(6) ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  สถานะการณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เทียบกับ
มหาวิทยาลัยอื่นและกลยุทธ์ในการพัฒนา (วิทยากร: ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือ อธิการบดี ม.มหิดล 
ม.สุรนารี ม.จธ. ม.จล. มอ. มช.), ทิศทางมหาวิทยาลัยในก ากับของรฐับาล (วิทยากร: พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา), 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะก้าวกระโดดอย่างไรหลังออกนอกระบบและหลัง , Thailand 4.0 (วิทยากร:       
นายอุดม แต้พานิช นักพูดมืออาชีพ) เป็นต้น   

(7) ด้านนิสิต ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อจ านวนผู้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา , การปรับตัวของ
เกษตรศาสตร์กับแนวโน้มการลดลงของจ านวนนิสิตในอนาคต, มหาวิทยาลัยจะท าอย่างไรให้มีนิสิตมาเรียนโทเอก
เพิ่มข้ึน  เป็นต้น   
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สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ จากการเข้าร่วมสัมมนาฯ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ 
(1) ค าชื่นชม เช่น ดีมากๆ ครับ ควรจัดโครงการนี้อย่างต่อเนื่องตลอดไป มีประโยชน์ รู้ทันโลก ปีนี้

ทันสมัย เก๋ไก๋ดี เป็นการเปิดวิสัยทัศน์ดีมาก (บางเขน 25 คน) , มีความเหมาะสมดีแล้ว และเจ้าหน้าที่ดูแลการ
ลงทะเบียนและการจัดงานมีอัธยาศัยดีมาก เหมาะสมดีมาก หัวข้ออภิปรายน่าสนใจและทันสมัย, ประเด็นที่จัดดี 
ท าให้เห็นภาพ ทิศทาง และเป้าหมายของรัฐ เพื่อน ามาเป็นเป้าในการจัดการการเรียนการสอน ให้ตอบโจทย์ได้ตรง
ประเด็น, หัวข้อและวิทยากรปีนี้ดีมาก ได้ประโยชน์ในแง่มุมที่ต่างกัน ดีมากๆ มก. สามารถเอาประเด็นที่วิทยากร
พูดมาท าให้เป็นรูปธรรมในเชิงรุกได้หลายเรื่องมากๆ เลยค่ะ ขอบคุณค่ะ, ภูมิใจที่สุดวันหนึ่งที่ท างาน มก. มาก็วันน้ี
ที่มีการน าประเด็นการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ เน้นที่ performance การท างานมากกว่าอยู่มานานร่วมปฏิบัติ
แน่นอนครับ, ได้รับความรู้และแนวทางในจัดการศึกษาต่อไปในอนาคต 

(2) ด้านวิชาการ ด้านวิชาการถ้าเป็นไปได้ให้ผู้บริหารมาดูแลด้านคณะภาควิชาให้มาเป็นระเบียบใช้มาก
ข้ึนจะได้รับหัวข้อเสนอแนะร้องทุกข์อุปสรรคมากข้ึน, ควรมีการก าหนดเวลาที่สะดวกส าหรับอาจารย์ส่วนใหญ่เข้า
ร่วมประชุมได้และควรมีการจัดประชุมระดับวิทยาเขตในตอนเช้าก่อนประชุมเพื่อตุ้นและเตรียมความพร้อมให้
อาจารย์ส่วนใหญ่ได้เข้าอบรมเพื่อทราบแนวทางในการเตรียมตัวเพื่อปีการศึกษาใหม่ , รูปแบบการบรรยายยังไม่
น่าสนใจเท่าที่ควร ควรเปลี่ยนรูปแบบที่ท าให้บทบาทของผู้ด าเนินรายการมีมากกว่านี้และโยนค าถามให้วิทยากร
ตอบคนละค าตอบดีกว่าให้บรรยายรวดเร็ว, อยากให้มีหัวข้อเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนใน มก., หัวข้อการ
สัมมนาควรมาจากการส ารวจความคิดเห็น ความต้องการ หรือการสะท้อนประเด็นปัญหาที่คณาจารย์พบจริงๆ
เพื่อให้เกิดการระดมความคิดและแนวทางแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง , ให้มีเรื่องที่ใกล้ตัวมากกว่านี้ (ใน มก.) เช่น 
เรื่องที่รักษาการอธิการดีพูด, ใช้วิทยากร..ในมหาวิทยาลัยเป็นหลัก..และพูดเรื่องนโยบาย..ทิศทางของมหาวิทยาลยั
ทุกปี ขอขอบคุณมาก, มก.ควรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายเรื่องต่างๆ เป็นประจ า เพื่อให้อาจารย์ได้ปรับวิธีคิดและ
ทัศนคติ, จัดนอกสถานที่บ้างให้ทุกวิทยาเขตมาเจอกัน ท าคล้ายๆ สหกรณ์ออมทรัพย์จัด, น่าจะมีการเน้นการ
บรรยายจากวิทยากรให้มาก รวมทั้งการตอบค าถาม, อะไรคือเป้าหมายส าคัญของการสัมมนาอาจารย์คืออะไรนอก
ไปจากการมอบนโยบายเรื่อง 4.0 เพราะยังมีประเด็นพื้นฐานที่ควรได้รับการแก้ไข ด้านการเรียนการสอน อาทิ  
สัมฤทธ์ิผลของการบริหารหลักสูตรให้อยู่ในระดับดีตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพหลักสูตร อาจารย์ให้ความส าคัญกับ 
การพัฒนาการเรียนการสอนมากน้อยเท่าไร การเปิดรับนิสิตมุ่งเน้นปริมาณหรือคุณภาพมากกว่ากัน ฯลฯ ด้านการ
วิจัย มีระบบกลไกส่งเสริม การท าวิจัยที่มีประสิทธิภาพจริงหรือเพราะผลสัมฤทธ์ิในด้านการตีพิมพ์ การได้รับการ
อ้างอิง ยังอยู่ในระดับไม่สูงเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยที่อายุใกล้ เคียงกันหรือน้อยกว่า ควรต้องมีการทบทวนและ
แก้ไขหรือไม่ว่าอะไรเป็นปัจจัยลบ มก. มียุทธศาสตร์การวิจัยหรือไม่ ทุนวิจัยที่มีมากนั้นสัมพันธ์ กับการตีพิมพ์ การ
สร้างองค์ความรู้ที่ไปแก้ไขหรือไปพัฒนาสู่ความเจริญของประเทศหรือไม่  ทั้งหมดนี้เป็นผลมาจากการบริหารที่ยัง
ไม่สัมฤทธ์ิผลใช่หรือไม่  สิ่งที่อยากเห็นในการสมัมนาอาจารย์คือการน าเสนอข้อมูลการบริหารงานของมหาวิทยาลยั
ว่ามีสถานะการณ์อย่างไร, หัวข้อเนื้อหาของการอภิปรายมีความทันสมัย ท าให้รู้แนวทางการปรับตัวของผู้เกี่ยวข้อง
กับการศึกษา 4.0, Focus on up to date academic and research, but not politics, อยากทราบแนวทาง
และทิศทางของมหาวิทยาลัย 

(3) ด้านการจัดการ  กิจกรรมที่จัดข้ึนตรงกันกับกิจกรรมอื่นของมหาวิทยาลัย  เช่น โครงการพบ
ผู้ปกครองนิสิตใหม่ สอนภาคฤดูร้อน 2560 หากบุคลากรมีหน้าที่ในกิจกรรมอื่นแล้ว ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้



สรุปแบบสอบถามการประชุมสัมมนาอาจารย์ ประจ าปี 2560  4 

ได้ ท าให้การร่วมงานของอาจารย์ไม่ตรงตามเป้าหมาย ส่วนกลางและวิทยาเขตควรประสานวันกันด้วย 
(ก าแพงแสน 11 คน), อยากให้ระบบประเมิน online รองรับคณาจารย์จากวิทยาเขตอื่นที่ลงทะเบียน online มา
ประชุม สัมมนาฯที่บางเขนด้วย (ก าแพงแสน 4  คน  สกลนคร 1 คน), ระบบเช่ือมโยงสัญญาณถ่ายทอดไม่เสถียร
ความคมชัดต่ าเสียงมีสัญญาณรบกวน เสียงแทรกดังกว่าเสียงวิทยากร ท าให้การฟังไม่ชัด ไม่มีสมาธิในการฟัง ควร
ปรับปรุงเครื่องเสียง (ก าแพงแสน 12 คน  ศรีราชา 6 คน),  ภาพไม่ชัดมอง Slide ไม่เห็นท าให้จดจุดส าคัญไม่ทัน 
มองไม่เห็นสไลด์ในช่วงของ ดร.กฤษณพงษ์ เลย (ศรีราชา 3 คน), ควรปรับปรุงระบบ Tele ให้มีความคมชัด      
ทั้งภาพและเสียง ภาพถ่ายทอดไม่ชัด ควรจะดีกว่านี้มากๆ ในยุค 4 G , สัญญาณการถ่ายทอดได้เสนอได้เสนอ
บรรยากาศห้องประชุม 3 วิทยาเขตแต่ส าหรับที่บางเขนได้น าเสนอเฉพาะบนเวที อยากเห็นภาพว่าในห้องประชุม 
สุธรรมมีอาจารย์เข้าฟังมาก น้อยเพียงใด, ส าหรับวิทยาเขตถามล าบากการสื่อสารยากการถามด้วยมีการ circle, 
เมื่อมีการถ่ายทอดสดทาง internet ควรมีการลงทะเบียน online ได้เองเลย, ควรใช้ระบบ IT มาจัดการประชุมได้
แล้ว, การประเมินไม่ควรแสดงตัวตนผู้ประเมนิ จะท าให้ข้อคิดเห็นถูกจ ากัด, หัวข้อที่ท่านประสงค์ให้มีการจดัในครัง้
ต่อไป ค าถามนี้ถามทุกปีแต่ไม่เห็นการตอบสนอง, ให้ตอบแบบสอบถามส่งเพื่อรับของที่ระลึก จึงประเมินของ       
ที่ระลึกไม่ได้เพราะไม่ทราบว่าคืออะไร, ของที่ระลึกน่าจะเป็นของ new arrival จาก KU book หรือของที่เเปลก
ใหม่ หมวกกระเป๋า เเจกบ่อยทุกองค์กร, การเข้าฟังของบุคลากรไม่ได้มาเพื่อรับของช าร่วย  (เสมือนอาจารย์        
ม.เกษตรทั้งหลาย หิวกระหายของช าร่วยอย่างนั้นแหละ) มันอยู่ที่เนื้อหา..และบทบาทผู้บริหารมากกว่า, การจัด
งานควรเริ่ม ก าหนดการควรเป็นไปตามเวลา, ที่นั่งล าบากส าหรับคนตัวใหญ่ แต่ดีที่มีเก้าอี้เสริม, ควรอ านวยความ
สะดวกในการจัดหาที่จอดรถให้อาจารย์, มีช่วงพัก 15 นาที, ควรมีเอกสารประกอบการประชุมครั้งนี้ เช่น สไลด์
หรือเอกสารที่ผู้ด าเนินรายการหรือวิทยากรน าเสนอ, content ของการจัดประชุมควรมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจ
มากกว่าพิธีการ, ระยะเวลาที่ให้วิทยากรน้อยไป, การจัดประชุมในครั้งนี้ (๑๔ กค.๒๕๖๐) แย่ที่สุดที่เคยมีมา...ทุก
อย่างเน้นพิธีการมากเกินไป..วิทยากรพูดในเนื้อหาก็ดี..แต่ตัวผู้บรหิาร ม.เกษตร ท าอะไรบ้างที่ให้ลอ้เลือ่นการศึกษา
ไทย ๔.๐ ออกมาจับต้องได้...ไม่ได้มโนภาพ, ให้ตอบแบบสอบถามส่งเพื่อรับของที่ระลึกจงึประเมินของทีร่ะลกึไม่ได้
เพราะไม่ทราบว่าคืออะไร  

(4) ด้านผู้บริหาร การเปิดงานโดยรักษาราชการแทนอธิการบดี ควรกล่าวสั้นๆจะได้ไม่กินเวลาการพูด
ของวิทยากร ท่านพูดไม่ตรงประเด็นเลย รักษาราชการอธิการบดี ไม่ทราบบทบาทตัวเองในก ารเปิดงาน 
(ก าแพงแสน 5 คน  สกลนคร 2 คน), รักษาราชการอธิการบดี ควรพูดแต่สิ่งดีๆ ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มี  
พูดแต่ข้อด้อยซึ่งเป็นเพียงสว่นน้อย ควรพูดจุดเด่น ควรท าการบ้านมาก่อนเริ่มงานใหญ่ ขายหน้าแขกระดับประเทศ
มาก, การที่ผู้บริหารไม่เปิดใจ/และไม่เข้าใจในวิสัยทัศน์ และยังมัวแต่ negative thinking ซึ่งไม่ได้น าพาบุคลากร
ไปสู่ vision ของมหาวิทยาลัย ควรมีการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน, อยากให้ถอดบทพูดของวิทยากรเป็นเอกสารเผยแพร่มากข้ึน โดยเฉพาะของคุณสุวิทย์ เป็นประโยชน์
ให้กับอาจารย์และบุคลากรของ มก.มาก, แนวคิดที่เกิดจากวิทยากรในเรื่องการสอนแบบ non-degree ในรูปแบบ
ต่างๆ น่าสนใจมากค่ะ มก.ควรตั้งหน่วยงานที่จะช่วยเหลือในเรื่องการพัฒนาของคณะต่างๆ หรือคนที่สามารถให้
ค าปรึกษาได ้
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1  ความเป็นมา  

 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดการสัมมนาอาจารย์ ในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประจ าทกุปี  

ส าหรับการจัดสัมมนาอาจารย์ ประจ าปี 2560 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2560 นั้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการฝ่ายสารสนเทศและประเมินผลการจัดงาน เป็นผู้จัดท าแบบประเมนิผลและ
สรุปรายงานผล การด าเนินงาน เพื่อประมวลความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนสะท้อนให้ภาพทางบวกและ
ข้อบกพร่องเพื่อประโยชน์ต่อการจัดการสัมมนาอาจารย์ดังกล่าวในคราวต่อไป  

 
1.2  วัตถุประสงค์ 
  

เพื่อสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่เข้าร่วมสัมมนาและอาจารย์ที่รับฟังจาก
การถ่ายทอดสด เกี่ยวกับการจัดงานและความคิดเห็นในด้านต่างๆ  
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บทที่ 2 
วิธีด าเนนิการ  

 
การประเมินผลงานสัมมนาอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีพุทธศักราช 2560                

มีจุดมุ่งหมายเพื่อน าข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานของการสัมมนาในต่อไป 
 
2.1  จ านวนอาจารย ์

จ านวนอาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  3,805 คน  เข้าร่วมฟังสัมมนาในห้องประชุม จ านวน 
986 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
สังกัดวิทยาเขต ท้ังหมด(คน) เข้าร่วมสมัมนา 

บางเขน  2,623 498 
ก าแพงแสน 666 202 

ศรีราชา 276 140 
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 240 146 

รวมท้ังสิ้น  3,805  986 
 
 

2.2  จ านวนอาจารย์ท่ีตอบแบบสอบถาม 

อาจารย์ที่เข้าร่วมสัมมนาตอบแบบสอบถาม โดยตอบแบบสอบถามทางเอกสารจ านวน  438 คน และ
ตอบแบบสอบถามทางออนไลน์  456 คน รวมเป็น 894 คน จ าแนกตามวิทยาเขต ไดด้ังนี ้

 
สังกัดวิทยาเขต ตอบแบบสอบถาม 

ทางออนไลน์ 
(คน) 

ตอบแบบสอบถาม 
ทางเอกสาร 

 (คน) 
บางเขน 443 3 

ก าแพงแสน 11 199 
ศรีราชา 1 105 

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 1 131 
รวมท้ังสิ้น 456 438 

       */ ไม่ตอบแบบสอบถาม  2 คน 
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2.3  เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน 

 ในการประเมินครั้งนี้ใช้เครื่องมือที่เป็นแบบสอบถามและเป็นแบบฟอร์มออนไลน์ จ านวน 1  ฉบับ  โดย
ถามความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อการจัดโครงการประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจ าปี 2560 หัวข้อและวิทยากรที่มีความต้องการให้จัดในโครงการประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ครั้งต่อไป และข้อเสนอแนะ 

 
2.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นการเก็บรวบรวมแบบสอบถามแบบเอกสาร และแบบสอบถามทางออนไลน์  
จากผู้ที่เข้าร่วมงานสัมมนา 

 
2.5  วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 

  วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้ในรูปแบบการแจกแจงความถ่ี และค่าเฉลี่ย 
 

           เกณฑ์การแปลผล 

   คะแนนความคิดเห็นเฉลี่ย 
1.00 - 1.80  =  น้อยที่สุด 

1.81 - 2.60  =  น้อย 

2.61 - 3.40  =  ปานกลาง  

3.41 – 4.20  =  มาก  

4.21 - 5.00  =  มากที่สุด  
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บทที่ 3 
สรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะ 

 
ผลการประเมินในครัง้นี้เครือ่งมอืที่ใช้ คือแบบสอบถาม แบง่ความคิดเห็นออกเป็น 3 ตอน ดังนี้คือ 
   

ตอนที่ 1    ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2    ความคิดเห็นและความพึงพอใจที่ในการจัดงาน   
ตอนที่ 3    (1) หัวข้อที่ประสงค์ให้มกีารจัดในครั้งต่อไป 
         (2) ข้อคิดเห็นที่มีต่อการจัดงานและข้อเสนออื่นๆ 

 
3.1  สรุปผลการประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจในการจัดงาน  

 
ตารางท่ี 1   จ านวนและร้อยละของข้อมลูทั่วไป 

                                                                                  (ผู้ตอบแบบสอบถาม 896 คน) 
รายการ จ านวน ร้อยละ  

1.  เพศ 
- หญงิ 
- ชาย 

 
448 
442 

 
50.3 
49.7 

 
*/6 

รวม 890 100.0  

2.  ประเภท 
- พนักงานมหาวิทยาลยั 
- พนักงานมหาวิทยาลยั (เปลีย่นสถานภาพจากขา้ราชการ) 
- ข้าราชการ 
- พนักงานเงินรายได ้
- อ่ืนๆ .... 

 
582 
209 
67 
28 
1 

 
65.6 
23.5 
7.6 
3.2 
0.1 

 
*/9 
 

รวม 887 100.0  

3. วิทยาเขต 
- บางเขน 
- ก าแพงแสน 
- เฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัสกลนคร 
- ศรีราชา 

 
446 
210 
132 
106 

 
49.9 
23.5 
14.8 
11.8 

 
*/2 

รวม 894 100.0  
4. เข้าที่วิทยาเขต 

- บางเขน  
- ก าแพงแสน 
- เฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัสกลนคร 
- ศรีราชา 

 
400 
201 
128 
101 

 
48.2 
24.2 
15.4 
12.2 

 
*/6
6 

รวม 830 100.0  
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ตารางท่ี 1   (ต่อ) 
    

รายการ จ านวน ร้อยละ  
5. เข้าร่วมงาน 

- ทุกปี 
- บางป ี
- ปีแรก 
- อ่ืนๆ.................... 

 
544 
216 
69 
10 

 
64.8 
25.8 
8.2 
1.2 

 
*/57 

รวม 839 100.0  
6.  ตอบแบบสอบถาม 

- แบบออนไลน์ 
- แบบเอกสาร 

 
456 
438 

 
51.0 
49.0 

 
*/6 

รวม 894 100.0  

     หมายเหตุ     */  ไม่ตอบค าถาม 
 

จ านวนผู้ที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดเป็น 896 คน แบ่งออกเป็น ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 
448 คน คิดเป็นร้อยละ 50.7 เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 582 คน คิดเป็นร้อยละ 65.6 สังกัดบางเขน
มากที่สุด จ านวน 446 คน คิดเป็นร้อยละ 49.9 เข้าร่วมฟังสัมมนาที่บางเขนมากที่สุดจ านวน 400 คน คิดเป็น
ร้อยละ 48.2 เข้าร่วมฟังสัมมนาทุกปี จ านวน 544 คน คิดเป็นร้อยละ 64.8 และตอบแบบสอบถามแบบ
ออนไลน์ จ านวน 456 คนคิดเป็นร้อยละ 51.0  
 
ตารางท่ี 2  แสดงจ านวน ร้อยละ  ค่าเฉลี่ยของความคิดเหน็และความพึงพอใจในการจัดงาน 

(ผู้ตอบแบบสอบถาม 896 คน) 

ความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ  

มากที่สุด 
{5} 

มาก 
{4} 

ปานกลาง 
{3} 

น้อย 
{2} 

น้อยท่ีสุด 
{1} 

ค่าเฉล่ีย 
{5} 

 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน        

1.1 การประชาสัมพันธ์โครงการล่วงหน้าและทั่วถึง 363 
(40.6) 

404 
(45.2) 

117 
(13.1) 

7 
(0.8) 

1 
(0.2) 

4.25 */3 

1.2  การสมัครเข้าประชุมสัมมนาฯ 452 
(50.7) 

358 
(40.1) 

79 
(8.9) 

2 
(0.2) 

1 
(0.1) 

4.41 */4 

1.3 ความเหมาะสมของช่วงเวลาในการจัด 
 

341 
(38.2) 

424 
(47.5) 

108 
(12.1) 

11 
(1.2) 

9 
(1.0) 

4.21 */3 

1.4  ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัด 348 
(39.0) 

448 
(50.2) 

87 
(9.7) 

7 
(0.8) 

3 
(0.3) 

4.27 */3 

1.5 ความเหมาะสมของช่วงเวลารับของที่ระลึก 243 
(27.2) 

440 
(44.3) 

188 
(21.1) 

18 
(2.0) 

3 
(0.3) 

4.01 */4 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
  

ความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ  
มากที่สุด 

{5} 
มาก 
{4} 

ปานกลาง 
{3} 

น้อย 
{2} 

น้อยท่ีสุด 
{1} 

ค่าเฉล่ีย 
{5} 

 

ความพึงพอใจเฉลี่ยของด้านกระบวนการ/ขั้นตอน      4.23  

2. ด้านเจ้าหน้าทีท่ี่ให้บริการ        

2.1 การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ 511 
(57.2) 

339 
(38.0) 

42 
(4.8) 

1 
(0.1) 

- 
 

4.52 */3 

2.2 การดูแลต้อนรับ และการลงทะเบียนในงาน 
 

52.4 
(58.7) 

326 
(36.5) 

42 
(4.7) 

- 
 

- 
 

4.54 */4 

ความพึงพอใจเฉลี่ยของด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ      4.53  

3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก        

3.1 ความเหมาะของอุปกรณ์และโสตทัศนูปกรณ์ 323 
(36.4) 

420 
(47.3) 

128 
(14.4) 

16 
(1.8) 

1 
(0.1) 

4.18 */8 

ความพึงพอใจเฉลี่ยของด้านสิ่งอ านวยความสะดวก      4.18  

4. ด้านคุณภาพการให้บริการ        

4.1 ความเหมาะสมของวิทยากรและผู้ด าเนินรายการ        

   4.1.1  ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร 472 
(54.1) 

350 
(40.1) 

50 
(5.7) 

1 
(0.1) 

- 4.48 */23 

   4.1.2  ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร 498 
(57.4) 

330 
(38.0) 

39 
(4.5) 

1 
(0.1) 

- 4.53 */28 

   4.1.3  ดร.สุวิทย์  เมษินทรีย์ 473 
(54.2) 

351 
(40.2) 

48 
(5.5) 

1 
(0.4) 

- 4.48 */23 

   4.1.4  รองศาสตราจารย์ ดร.สิรี  ชัยเสรี 428 
(49.5) 

379 
(43.8) 

57 
(6.6) 

1 
(0.1) 

- 4.43 */31 

4.2 ความเหมาะสมของพิธีกรจัดงาน 400 
(45.5) 

435 
(49.4) 

43 
(4.9) 

2 
(0.2) 

- 4.40 */16 

4.3 ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าประชุมสัมมนา 
 

292 
(33.1) 

498 
(56.5) 

88 
(10.0) 

3 
(0.3) 

- 4.22 */15 

4.4 ความเหมาะสมด้านของที่ระลึกการจัดงาน 
 

262 
(29.8) 

488 
(55.5) 

124 
(14.1) 

4 
(0.5) 

2 
(0.2) 

4.14 */16 

4.5 การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 

245 
(27.8) 

496 
(56.4) 

131 
(14.9) 

6 
(0.7) 

2 
(0.2) 

4.11 */16 

ความพึงพอใจเฉลี่ยของด้านคุณภาพการให้บริการ      4.35  

ภาพรวมความพึงพอใจ      4.32  
หมายเหตุ       */ ไม่ตอบแบบสอบถาม   
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มีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 896 คน ค่าเฉลี่ยรวมของความพึงพอใจในภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ย  
4.32 อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

ด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ มีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.53 ด้านคุณภาพการให้บริการ มีความพึงพอใจ
เฉลี่ย 4.35 ด้านกระบวนการ/ข้ันตอน มีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.23 ทั้ง 3 ด้านมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.18 มีความพึงพอใจมาก 

ภาพรวมการจัดงานมีความพึงพอใจจากมากไปหาน้อยดังนี้  

การดูแลต้อนรับ และการลงทะเบียนในงาน (4.54) ความเหมาะสมของวิทยากรและผู้ด าเนิน
รายการ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร (4.53) การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ (4.52) 
ความเหมาะสมของวิทยากรและผู้ด าเนินรายการ ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร และ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ (4.48)   
ความเหมาะสมของวิทยากรและผู้ด าเนินรายการ รองศาสตราจารย์ ดร.สิรี  ชัยเสรี  (4.43) การสมัครเข้า
ประชุมสัมมนาฯ (4.41) ความเหมาะสมของพิธีกรจัดงาน (4.40) ความเหมาะสมของช่วงเวลาในการจัด (4.27) 
การประชาสัมพันธ์โครงการล่วงหน้าและทั่วถึง (4.25) ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าประชุมสัมมนา และความ
เหมาะสมของพิธีกรจัดงาน (4.22) ความเหมาะสมของช่วงเวลาใน   การจัด (4.21)  มีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากที่สุด 

ความเหมาะสมของอุปกรณ์และโสตทัศนูปกรณ์ (4.18) ความเหมาะสมด้านของที่ระลึกการจัดงาน 
(4.14) การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (4.11) และความเหมาะสมของช่วงเวลา     
รับของที่ระลึก (4.01) มีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

 
ตารางท่ี  3    แสดงค่าเฉลี่ยของความเห็นในประเด็นต่างๆ จ าแนกตามเพศ 

(ผู้ตอบแบบสอบถาม 896 คน) 

ความพึงพอใจ 
เพศ 

หญิง ชาย 
ค่าเฉลี่ย {5} ค่าเฉลี่ย {5} 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน   
1.1 การประชาสัมพันธ์โครงการล่วงหน้าและทั่วถงึ 4.24 4.27 

1.2  การสมัครเข้าประชุมสัมมนาฯ 4.38 4.44 
1.3 ความเหมาะสมของช่วงเวลาในการจัด 4.16 4.26 
1.4  ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัด  4.24 4.29 
1.5 ความเหมาะสมของช่วงเวลารับของที่ระลึก 4.03 4.00 

    ความพึงพอใจเฉลี่ยของด้านกระบวนการ/ขั้นตอน 4.21 4.25 

2. ด้านเจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการ   
2.1 การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที ่ 4.51 4.54 

2.2 การดูแลต้อนรับ และการลงทะเบียนในงาน 4.55 4.53 

ความพึงพอใจเฉลี่ยของด้านเจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการ 4.53 4.53 
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ตารางท่ี 3  (ต่อ) 
 

ความพึงพอใจ 
เพศ 

หญิง ชาย 
ค่าเฉลี่ย {5} ค่าเฉลี่ย {5} 

3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก   
3.1 ความเหมาะของอุปกรณ์และโสตทัศนูปกรณ์ 4.16 4.21 
ความพึงพอใจเฉลี่ยของด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.16 4.21 

4. ด้านคุณภาพการให้บรกิาร   
4.1 ความเหมาะสมของวิทยากรและผู้ด าเนินรายการ   
   4.1.1  ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร 4.44 4.53 
   4.1.2  ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร 4.50 4.56 
   4.1.3  ดร.สุวิทย ์ เมษินทรีย ์ 4.46 4.52 
   4.1.4  รองศาสตราจารย์ ดร.สิรี  ชัยเสรี 4.39 4.47 

4.2 ความเหมาะสมของพิธีกรจัดงาน 4.38 4.42 
4.3 ประโยชน์ที่ได้รับจากการเขา้ประชุมสัมมนา 4.20 4.25 
4.4 ความเหมาะสมดา้นของที่ระลึกการจดังาน 4.16 4.12 
4.5 การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคดิเห็น 4.11 4.12 

ความพึงพอใจเฉลี่ยของด้านคุณภาพการให้บริการ 4.33 4.37 

ความพึงพอใจเฉลี่ยของภาพรวมการจัดงานสัมมนา 4.31 4.34 

 
มีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 896 คน ในภาพรวมประโยชน์และความพึงพอใจการจัดสัมมนา

อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 2560 ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งเพศหญิงและเพศชาย มีความพึงพอใจ
เฉลี่ย 4.31 และ 4.34 ตามล าดับ มีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด  

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งเพศชายและเพศหญิง เห็นว่า 
ทั้งเพศชายและเพศหญิง เห็นว่าด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ มีความพึงพอใจเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 4.53   
ด้านคุณภาพการให้บริการ เพศชาย มีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.37 เพศหญิง มีความพึงพอใจเฉลี่ย 

4.33 อยู่ในระดับมากที่สุด  
ด้านกระบวนการ/ข้ันตอน เพศชาย มีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.25 เพศหญิงมีความพึงพอใจเฉลี่ย  

4.21 อยู่ในระดับมากที่สุด   
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก เพศชาย มีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.21 อยู่ในระดับมากที่สุด เพศหญิงมี

ความพึงพอใจเฉลี่ย  4.16 อยู่ในระดับมาก 
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 ตารางท่ี  4    แสดงค่าเฉลี่ยของความเห็นในประเด็นต่างๆ จ าแนกตามประเภทบุคลากร 

     (ผู้ตอบแบบสอบถาม 896 คน) 

ความพึงพอใจ 

ประเภทบุคลากร 
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 

(เปลี่ยนสถานะภาพ
จากขา้ราชการ) 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

พนักงาน
เงินรายได ้

อื่นๆ  
(ผู้ทรงคุณวุฒิ

พิเศษ) 
ค่าเฉลี่ย 

{5} 
ค่าเฉลี่ย {5} ค่าเฉลี่ย {5} ค่าเฉลี่ย 

{5} 
ค่าเฉลี่ย 

{5} 
1. ด้านกระบวนการ/ข้ันตอน      
1.1   การประชาสัมพันธ์โครงการล่วงหน้าและท่ัวถึง 4.34 4.23 4.26 4.00 4.00 
1.2  การสมัครเข้าประชุมสัมมนา 4.52 4.40 4.42 4.18 4.00 
1.3   ความเหมาะสมของช่วงเวลาในการจัด 4.34 4.13 4.22 4.21 3.00 
1.4  ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัด  4.34 4.24 4.28 4.14 3.00 
1.5  ความเหมาะสมของช่วงเวลารับของท่ีระลึก 3.96 4.00 4.02 4.18 3.00 

ความพึงพอใจเฉลี่ยของด้านกระบวนการ/ข้ันตอน 4.30 4.20    4.24    4.14    3.40 

2. ด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ      
2.1 การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าท่ี 4.45 4.52 4.54 4.39 4.00 
2.2 การดูแลต้อนรับ และการลงทะเบียนในงาน 4.39 4.54 4.57 4.46 4.00 
ความพึงพอใจเฉลี่ยของด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ    4.42 4.53 4.56 4.43 4.00 

3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก      
3.1 ความเหมาะของอุปกรณ์และโสตทัศนูปกรณ์ 4.18 4.22 4.17 4.26 3.00 
ความพึงพอใจเฉลี่ยของด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.18 4.22 4.17 4.26 3.00 

4. ด้านคุณภาพการให้บริการ      
4.1 ความเหมาะสมของวิทยากรและผู้ด าเนินรายการ      

  4.1.1  ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร 4.34 4.54 4.50 4.41 3.00 
  4.1.2  ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม 
คชินทร 

4.46 4.54 4.54 4.48 3.00 

  4.1.3  ดร.สุวิทย์  เมษินทรีย์ 4.46 4.50 4.49 4.37 - 
  4.1.4  รองศาสตราจารย์ ดร.สิรี  ชัยเสรี 4.19 4.40 4.46 4.30 3.00 

4.2 ความเหมาะสมของพิธีกรจัดงาน 4.34 4.37 4.42 4.30 4.00 

4.3  ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าประชุมสัมมนาฯ 4.22 4.21 4.23 4.19 3.00 

4.4  ความเหมาะสมด้านของท่ีระลึกการจัดงาน 4.02 4.13 4.15 4.30 3.00 

4.5  การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 

3.97 4.04 4.14 4.30 3.00 

ความพึงพอใจเฉลี่ยของด้านคุณภาพการให้บริการ 4.25 4.34 4.37 4.33 3.20 

ภาพรวมความพึงพอใจเฉลี่ยการจัดงานสัมมนา 4.29 4.32 4.34 4.29 3.65 
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มีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 896 คน ในภาพรวมความพึงพอใจการจัดสัมมนาอาจารย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 2560 จ าแนกเป็นบุคลากร 5 ประเภท แบ่งออกเป็น พนักงานมหาวิทยาลยั 
มีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.34 พนักงานมหาวิทยาลัย (เปลี่ยนสถานะภาพจากข้าราชการ) มีความพึงพอใจเฉลี่ย  
4.32  ข้าราชการและพนักงานเงินรายได้ มีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.29 อยู่ในระดับมีความพึงพอใจมากที่สุด และ
บุคลากรประเภทอื่น เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความพึงพอใจเฉลี่ย 3.65 อยู่ในระดับมีความพึงพอใจมาก 

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง 5 กลุ่ม เห็นว่า 
ด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 4.56 อยู่ใน

ระดับมากที่สุด และกลุ่มอื่นๆ มีความพึงพอใจเฉลี่ยต่ าสุด คือ 4.0  อยู่ในระดับมาก 
ด้านกระบวนการ/ข้ันตอน กลุ่มข้าราชการ มีความพึงพอใจเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 4.30 อยู่ในระดับ    

มากที่สุด และกลุ่มอื่นๆ มีความพึงพอใจเฉลี่ยต่ าสุด คือ 3.40 อยู่ในระดับมาก 
ด้านคุณภาพการให้บริการ พนักงานมหาวิทยาลัย (เปลี่ยนสถานะภาพจากข้าราชการ)  มีความ     

พึงพอใจเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 4.34 อยู่ในระดับมากที่สุด และกลุ่มอื่นๆ มีความพึงพอใจเฉลี่ยต่ าสุด คือ 3.20 อยู่ใน
ระดับมาก 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พนักงานเงินรายได ้ มีความพึงพอใจเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 4.26 อยู่ในระดับ
มากที่สุด และกลุ่มอื่นๆ มีความพึงพอใจเฉลี่ยต่ าสุด คือ 3.00 อยู่ในระดับมาก 

 
ตารางท่ี  5   แสดงค่าเฉลี่ยของความเห็นในประเด็นต่างๆ จ าแนกตามวิทยาเขต 

(ผู้ตอบแบบสอบถาม 896 คน) 

ความพึงพอใจ 

วิทยาเขต 
บางเขน ก าแพงแสน ศรีราชา เฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร 
ค่าเฉลี่ย {5} ค่าเฉลี่ย {5} ค่าเฉลี่ย {5} ค่าเฉลี่ย {5} 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน     
1.1 การประชาสัมพันธ์โครงการล่วงหน้าและทั่วถึง 4.35 4.22 3.86 4.28 
1.2  การสมัครเข้าประชุมสัมมนา 4.53 4.36 4.08 4.35 
1.3 ความเหมาะสมของช่วงเวลาในการจัด 4.37 3.90 4.04 4.28 
1.4  ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัด 4.37 4.07 4.09 4.36 

1.5 ความเหมาะสมของช่วงเวลารับของที่ระลึก 3.96 4.00 3.99 4.22 
ความพึงพอใจเฉลี่ยของด้านกระบวนการ/ขั้นตอน 4.32 4.11 4.01 4.30 

2. ด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ     
2.1 การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ 4.62 4.41 4.42 4.47 
2.2 การดูแลต้อนรับ และการลงทะเบียนในงาน 4.62 4.43 4.44 4.53 

ความพึงพอใจเฉลี่ยของด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ 4.62 4.42 4.43 4.50 

3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก     
3.1 ความเหมาะของอุปกรณ์และโสตทัศนูปกรณ์ 4.37 3.98 3.90 4.08 
ประโยชน์และความพึงพอใจเฉลี่ยของด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก 

4.37 3.98 3.90 4.08 
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ตารางท่ี  5   (ต่อ) 
 

ความพึงพอใจ 

วิทยาเขต 
บางเขน ก าแพงแสน ศรีราชา เฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร 
ค่าเฉลี่ย {5} ค่าเฉลี่ย {5} ค่าเฉลี่ย {5} ค่าเฉลี่ย {5} 

4. ด้านคุณภาพการให้บริการ     

4.1 ความเหมาะสมของวิทยากรและผู้ด าเนินรายการ     
   4.1.1  ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร 4.61 4.29 4.40 4.40 

   4.1.2  ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร 4.62 4.36 4.50 4.49 
   4.1.3  ดร.สุวิทย์  เมษินทรีย์ 4.59 4.33 4.42 4.41 
   4.1.4  รองศาสตราจารย์ ดร.สิรี  ชัยเสรี 4.53 4.23 4.38 4.42 

4.2 ความเหมาะสมของพิธีกรจัดงาน 4.46 4.33 4.33 4.37 

4.3 ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าประชุมสัมมนา 4.26 4.20 4.18 4.18 
4.4 ความเหมาะสมด้านของที่ระลึกการจัดงาน 4.11 4.16 4.17 4.17 

4.5 การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 

4.08 4.11 4.22 4.11 

ความพึงพอใจเฉลี่ยของด้านคุณภาพการให้บริการ 4.41 4.25 4.33 4.32 
ภาพรวมความพึงพอใจเฉลี่ยการจัดงานสัมมนา 4.43 4.19 4.17 4.30 

 
มีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 896 คน ในภาพรวมความพึงพอใจการจัดสัมมนาอาจารย์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 2560 จ าแนกตามวิทยาเขต แบ่งออกเป็น บางเขนมีความพึงพอใจเฉลี่ย 
4.43 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.30 ทั้ง 2 วิทยาเขตมีความพึงพอใจ
เฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สดุ วิทยาเขตก าแพงแสนมีความพึงพอใจเฉลีย่ 4.19 และวิทยาเขตศรีราชา                    มี
ความพึงพอใจเฉลี่ย 4.17  ทั้ง 2 วิทยาเขต มีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  

ทั้ง 4 วิทยาเขต เห็นว่า 
ด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ บางเขน มีความพึงพอใจเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 4.62 และวิทยาเขตก าแพงแสน 

มีความพึงพอใจเฉลี่ยต่ าสุด คือ 4.42  ทั้ง 2 วิทยาเขตมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
ด้านคุณภาพการให้บริการ บางเขน มีความพึงพอใจเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 4.41 และวิทยาเขตศรีราชา  

มีความพึงพอใจเฉลี่ยต่ าสุด คือ 4.33  ทั้ง 2 วิทยาเขตมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก บางเขนมีความพึงพอใจเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 4.37 ความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมากที่สุด  และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีความพึงพอใจเฉลี่ยต่ าสุด คือ 4.08                
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

ด้านกระบวนการ/ข้ันตอน บางเขนมีความพึงพอใจเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 4.32 และวิทยาเขตศรีราชา มี
ความพึงพอใจเฉลี่ยต่ าสุดคือ 4.01  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก   
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ตารางท่ี  6   แสดงค่าเฉลี่ยของความเห็นในประเด็นต่างๆ จ าแนกตามสถานที่เข้าร่วมสัมมนา 

(ผู้ตอบแบบสอบถาม 896 คน) 

ความพึงพอใจ 

วิทยาเขต 
บางเขน ก าแพงแสน ศรีราชา เฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร 
ค่าเฉลี่ย {5} ค่าเฉลี่ย {5} ค่าเฉลี่ย {5} ค่าเฉลี่ย {5} 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน     
1.1 การประชาสัมพันธ์โครงการล่วงหน้าและทั่วถึง 4.34 4.18 3.88 4.27 

1.2 การสมัครเข้าประชุมสัมมนา 4.53 4.34 4.07 4.33 
1.3 ความเหมาะสมของช่วงเวลาในการจัด 4.37 3.88 4.01 4.28 

1.4  ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัด 4.37 4.05 4.07 4.37 

1.5 ความเหมาะสมของช่วงเวลารับของที่ระลึก 3.95 3.99 3.98 4.23 

ความพึงพอใจเฉลี่ยของด้านกระบวนการ/ขั้นตอน 4.31 4.09 4.00 4.30 

2 ด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ     
2.1 การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ 4.61 4.39 4.41 4.46 

2.2 การดูแลต้อนรับ และการลงทะเบียนในงาน 4.61 4.42 4.43 4.52 

ความพึงพอใจเฉลี่ยของด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ 4.61 4.41 4.42 4.49 

3 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก     

3.1 ความเหมาะของอุปกรณ์และโสตทัศนูปกรณ์ 4.38 4.94 3.88 4.06 
ประโยชน์และความพึงพอใจเฉลี่ยของด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก 

4.38 4.94 3.88 4.06 

4 ด้านคุณภาพการให้บริการ     

4.1 ความเหมาะสมของวิทยากรและผู้ด าเนินรายการ     
   4.1.1  ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร 4.61 4.27 4.39 4.39 
   4.1.2  ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร 4.61 4.34 4.49 4.47 
   4.1.3  ดร.สุวิทย์  เมษินทรีย์ 4.59 4.32 4.43 4.39 
   4.1.4  รองศาสตราจารย์ ดร.สิรี  ชัยเสรี 4.53 4.21 4.38 4.40 

4.2 ความเหมาะสมของพิธีกรจัดงาน 4.46 4.31 4.31 4.35 

4.3 ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าประชุมสัมมนา 4.26 4.18 4.18 4.15 
4.4 ความเหมาะสมด้านของที่ระลึกการจัดงาน 4.10 4.16 4.17 4.14 

4.5 การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 

4.07 4.10 4.21 1.08 

ความพึงพอใจเฉลี่ยของด้านคุณภาพการให้บริการ 4.40 4.24 4.32 3.92 
ภาพรวมความพึงพอใจเฉลี่ยการจัดงานสัมมนา 4.43 4.42 4.16 4.19 
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มีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 896 คน ในภาพรวมความพึงพอใจการจัดสัมมนาอาจารย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 2560 จ าแนกตามสถานที่เข้าร่วมสัมมนา แบ่งออกเป็น บางเขนมีความ     
พึงพอใจเฉลี่ย 4.43  วิทยาเขตก าแพงแสน มีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.42 ทั้ง 2 วิทยาเขตมีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่
ในระดับมากที่สุด วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.19 และวิทยาเขตศรีราชา 
มีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.16  ทั้ง 2 วิทยาเขต มีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  

ทั้ง 4 วิทยาเขต เห็นว่า 
ด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ บางเขน มีความพึงพอใจเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 4.61 และวิทยาเขตก าแพงแสน     

มีความพึงพอใจเฉลี่ยต่ าสุด คือ 4.41  ทั้ง 2 วิทยาเขตมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
ด้านคุณภาพการให้บริการ บางเขน มีความพึงพอใจเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 4.40 และวิทยาเขตศรีราชา  

มีความพึงพอใจเฉลี่ยต่ าสุด คือ 4.32  ทั้ง 2 วิทยาเขตมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก วิทยาเขตก าแพงแสนมีความพึงพอใจเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 4.94 มีความ   

พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และวิทยาเขตศรีราชา มีความพึงพอใจเฉลี่ยต่ าสุด คือ 3.88  มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก 

ด้านกระบวนการ/ข้ันตอน บางเขนมีความพึงพอใจเฉลี่ยสูงที่สดุ คือ 4.31 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด  และวิทยาเขตศรีราชา มีความพึงพอใจเฉลี่ยต่ าสุด คือ 4.00 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  

 
ตารางท่ี  7   แสดงค่าเฉลี่ยของความเห็นในประเด็นต่างๆ จ าแนกตามการเข้าร่วมสัมมนา 

(ผู้ตอบแบบสอบถาม 896 คน) 

ความพึงพอใจ 
วิทยาเขต 

ปีแรก บางปี ทุกป ี อื่นๆ 
ค่าเฉลี่ย {5} ค่าเฉลี่ย {5} ค่าเฉลี่ย {5} ค่าเฉลี่ย {5} 

1. ด้านกระบวนการ/ข้ันตอน     
1.1 การประชาสัมพันธ์โครงการล่วงหน้าและท่ัวถึง 4.09 4.20 4.29 4.20 
1.2  การสมัครเข้าประชุมสัมมนา 4.12 4.37 4.46 4.40 
1.3 ความเหมาะสมของช่วงเวลาในการจัด 4.12 4.14 4.24 4.30 
1.4  ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัด  4.10 4.20 4.32 4.10 
1.5 ความเหมาะสมของช่วงเวลารับของท่ีระลึก 3.99 3.98 4.01 4.30 

ความพึงพอใจเฉลี่ยของด้านกระบวนการ/ข้ันตอน 4.08 4.18 4.26 4.26 

2 ด้านเจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการ     
2.1 การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าท่ี 4.41 4.46 4.55 4.50 
2.2 การดูแลต้อนรับ และการลงทะเบียนในงาน 4.37 4.49 4.58 4.60 

ความพึงพอใจเฉลี่ยของด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ 4.39 4.48 4.57 4.55 

3 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก     
3.1 ความเหมาะของอุปกรณ์และโสตทัศนูปกรณ์ 4.19 4.15 4.18 4.50 
ประโยชน์และความพึงพอใจเฉลี่ยของด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก 

4.19 4.15 4.18 4.50 
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  ตารางท่ี  7   (ต่อ) 
 

ความพึงพอใจ 
วิทยาเขต 

ปีแรก บางปี ทุกป ี อื่นๆ 
ค่าเฉลี่ย {5} ค่าเฉลี่ย {5} ค่าเฉลี่ย {5} ค่าเฉลี่ย {5} 

4 ด้านคุณภาพการให้บริการ     
4.1 ความเหมาะสมของวิทยากรและผู้ด าเนินรายการ     
   4.1.1  ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร 4.44 4.41 4.50 4.50 
   4.1.2  ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร 4.47 4.47 4.54 4.60 
   4.1.3  ดร.สุวิทย์  เมษินทรีย์ 4.46 4.44 4.49 4.70 
   4.1.4  รองศาสตราจารย์ ดร.สิรี  ชัยเสรี 4.40 4.39 4.43 4.60 

4.2 ความเหมาะสมของพิธีกรจัดงาน 4.33 4.37 4.42 4.60 

4.3 ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าประชุมสัมมนา 4.12 4.17 4.24 4.60 
4.4 ความเหมาะสมด้านของท่ีระลึกการจัดงาน 4.14 4.09 4.14 4.60 

4.5 การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 4.16 4.06 4.11 4.30 

ความพึงพอใจเฉลี่ยของด้านคุณภาพการให้บริการ 4.32 4.30 4.36 4.56 
ภาพรวมความพึงพอใจเฉลี่ยการจัดงานสัมมนา 4.25 4.28 4.34 4.47 

 
มีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 896 คน ในภาพรวมความพึงพอใจการจัดสัมมนาอาจารย์

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ประจ าปี 2560 จ าแนกตามระยะเวลาการเข้าร่วมสัมมนา แบ่งออกเป็น อาจารย์เข้า
ร่วมสัมมนาปีแรก, บางปี, ทุกปี และกลุ่มอื่นๆ  ทั้ง 4 กลุ่มมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.25 – 4.47 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

ทั้ง 4 วิทยาเขต เห็นว่า 
ด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ อาจารย์ที่เข้าสัมมนาทุกปี มีความพึงพอใจเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 4.57 และ

อาจารย์ที่เข้าสัมมนาปีแรก มีความพึงพอใจเฉลี่ยต่ าสุด คือ 4.39  ทั้ง 2 กลุ่มมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
ด้านคุณภาพการให้บริการ อาจารย์ที่เข้าสัมมนากลุ่มอื่นๆ  มีความพึงพอใจเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 4.56 

และอาจารย์ที่เข้าสัมมนาบางปี มีความพึงพอใจเฉลี่ยต่ าสุด คือ 4.30 ทั้ง 2 กลุ่มมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ    
มากที่สุด 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก อาจารย์ที่เข้าสัมมนากลุ่มอื่นๆ  มีความพึงพอใจเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 4.50 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และอาจารย์ที่เข้าสัมมนาปีแรก มีความพึงพอใจเฉลี่ยต่ าสุด คือ 4.19         
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

ด้านกระบวนการ/ข้ันตอน อาจารย์ที่เข้าสัมมนาทุกปีและอาจารย์ที่เข้าสัมมนากลุ่มอื่นๆ  มีความ    
พึงพอใจเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 4.26  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดและอาจารย์ที่เข้าสัมมนาปีแรก มีความ     
พึงพอใจเฉลี่ยต่ าสุด คือ 4.08  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
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3.2 สรุปหัวข้อท่ีประสงค์ให้มีการจัดในครั้งต่อไป 
 

1.  ด้านการศึกษา การเรียนการสอน หลักสูตร 

ท่ี หัวข้อ วิทยากร 
1 เทคนิคการสอน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

2 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นความเข้าใจผูเ้รียน ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช 

3 การปฏิรปูการศึกษา 4.0 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
และแนวทางที่ชัดเจน 

1. นายกสภา มก.   
2. อธิการบดี มก. 

4 วิธีการสอนใหส้อดคลอ้งกบับริบทไทยแลนด์ 4.0 รศ.ดร.ชาตร ีฝ่ายค าตา 
5 การเรียนการสอนในยุคไทยแลนด์ 4.0 นายวิกรม กรมดิษฐ์ 
6 นวัตกรรมเพื่อการศึกษา ยุค 4.0   

7 หลักสูตรสมัยใหม่แบบบรูณาการ (cross disciplinary) 4.0   

8 เทคนิคการสอนส าหรับผู้เรียนในยุคการศึกษา 4.0   
9 เทคนิคการสอนแบบ 4.0   

10 การเรียนการสอนและการวิจัยสู่ยุค Digital และ 4.0   
11 กลยุทธ์ Thailand 4.0 บูรณาการเข้ากบัการเรียนการสอน   
12 การศึกษาที่ตอบโจทย์สงัคม   
13 การพัฒนาหลักสูตรเพื่อผูสู้งวัย / non-degree ต่างๆ   
14 การศึกษา   
15 เทศโนโลยีการศึกษา   
16 เทคนิคการสอน เช่น interactive learning   

17 แนวโน้มการศึกษาไทยในสงัคมโลก   

18 การปรับการเรียนการสอนให้เข้ากบัผู้เรียนในปัจจุบัน   

19 การจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัย   

20 กิจกรรมการเรียนการสอน เช่น เกมส์ทีส่ร้างสรรค์ดึงดูดความ
สนใจ 

  

21 Trends of education and research for governance 
transformation. 

  

22 การเรียนแบบเครอืข่าย   

23 นวัตกรรมทางการเรียนการสอน   

24 การจัดการศึกษาเพือ่การพัฒนาที่ยัง่ยืน   
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2. ด้านศาสตร์แห่งแผ่นดิน 

ท่ี หัวข้อ วิทยากร 

1 ชาวเกษตรรวมใจน าไทย ๔.๐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

2 ศาสตร์เพือ่ชีวิต : ศาสตร์แห่งแผน่ดิน 1.ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล 
2.รัฐมนตรีกระทรวงทีเ่กี่ยวข้อง 

 
3. ด้านอาจารย ์

ท่ี หัวข้อ วิทยากร 
1 แรงบันดาลใจในการเป็นอาจารย์มืออาชีพในยุคปัจจุบัน 

(Inspiration for the professional teacher in the year 
future ) 

ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ ์ อดีตเลขาธิการ 
การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้า
และการพัฒนา (UNCTAD) และอดีต
ผู้อ านวยการใหญ ่องค์การการค้าโลก 
(WTO) 

2 Cognitive coaching 1. รศ.ดร.วิชัย วงษ์ใหญ ่
2. ดร.มารุต พฒัผล 

3 การจัดการงานภาระหน้าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. นายฌอน บูรณะเสถียร 
2. อาจารย์วีระ คลื่นความคิด 

4 การขอต าแหน่งทางวิชาการ   

5 Engagement ของบุคลากร   

6 ทิศทางอนาคต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์   
7 บรหิารบุคคล   
8 การวัดผล   
9 การขอต าแหน่งทางวิชาการ   

10 ระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสมส าหรับประเทศ
ไทย 

  

11 หลักเและข้ันตอนการยื่นขอต าแหน่งวิชาการ   

12 แนวทางการก าหนดบทบาทหน้าที่ความรบัผิดชอบของ
อาจารย ์ที่เห็นเป็นรูปธรรม และสามารถประเมินผลได้ 

  

13 Happy work place   
14 สิทธิของพนกังานมหาวิทยาลัย   

15 สวัสดิการอาจารย ์   
16 การปรับตัวของอาจารยม์หาวิทยาลัยในโลกที่มกีาร

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
  

17 การบงัคับใช้กฏระเบียบ การประเมินภาระงาน   
18 การปรับเปลี่ยนของอาจารยก์ับการบริหารพนักงานใหม่   
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ท่ี หัวข้อ วิทยากร 
19 ความคาดหวังของมหาวิทยาลัยต่ออาจารยเ์พื่อตอบสนอง

เป้าหมายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
  

20 การพัฒนาศักยภาพการท างานของอาจารย์ในยุคแหง่การ
เปลี่ยนแปลง 

  

21 การประเมินผลการปฏิบัตงิานบุคลากร   
 
 

4. ด้านนโยบาย การบริหารงานของมหาวิทยาลัย 

ท่ี หัวข้อ วิทยากร 
1 การปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับโลกดจิิตอล ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์ 

2 บทบาทของมหาวิทยาลัยต่อการแกป้ัญหาด้านการเกษตรของ
ประเทศ 

รศ.สมพร อิศวิลานนท์ 

3 Core values ของ มก ที่ส าคัญในการขับเคลื่อน มก และ
ประเทศไทย 

นายกสภาฯ มก. 

4 นโยบายของมหาวิทยาลัยอื่นกับการพฒันาด้านการศึกษาและ
การบริหารมหาวิทยาลัย 

อธิการ ม.จธ หรือ ม.หอการค้า 

5 การสร้าง nontraditional student ของมหาวิทยาลัยกับ
ปัญหากฏบังคับของ สกอ (คุณภาพหลักสูตร ประกัน
คุณภาพ) 

1. นายกสภา มก. 
2. อธิการบด ี

6 แนวทางการปฏิรูปการท างานของมหาวิทยาลัย ดร.กฤษณพงษ์ กีรติกร 

7 การพัฒนา มก. แบบมีส่วนร่วม ดร.สุวิทย ์เมษินทรีย ์

8 การพัฒนาระบบบรหิารจัดการภายในองค์กรให้คล่องตัวมาก
ข้ึน 

พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา 

9 ระบบการเลือกผู้บริหารมก. คิดใหม่ท าใหม่? 1. นายกสภาหรืออธิการบด ีมก. 
2. อธิการบดหีรือรองบรหิาร มก. 

10 ปฎิบัติการเพื่อร่วมกันท าให้เกษตรเป็นมหาวิทยาลัยทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อแผ่นดินแท้จริง 

  

11 การปรับภาพลักษณ์องค์กร และนโยบายผลักดันของ
มหาวิทยาลัย 

  

12 นโยบาย และเป้าหมายประจ าป ีและการตั้งกลุ่มท างานเพื่อ
ไปสู่เป้าหมายเพื่อเป็นแนวทางการด าเนินการไปสูเ่ป้าหมาย 

  

13 แนวโน้มการพฒันามหาวิทยาลัย   
14 อนาคตของมหาวิทยาลัย   
15 วิธีการด าเนินการให้เป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็น 4.0  
16 University in the Future   
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ท่ี หัวข้อ วิทยากร 
17 บทบาทของ มก. กบัการปฏิรปูการศึกษาระดับอุดมศึกษา   
18 Innovation Program around the world  
19 การบริหารคุณภาพหลกัสูตรระดบับัณฑิตศึกษา  

20 อุดมศึกษาไทยกับการท างานอย่างมปีระสทิธิภาพ  
21 นโยบายของมก. ในมุมมองของ ผู้บริหารยุคใหม่  
22 ติดตามประเด็นด้านการปฎิรูปการศึกษา  
23 แนวทางอุดมศึกษา 4.0 การเตรียมพร้อมสู่การปฏิบัต ิ  
24 การเกษตร  
25 การท างานร่วมกบัอุตสาหกรรม  
26 KU Transformation  
27 จะบรูณาหลักสูตรให้นอ้ยลงได้อย่างไร  
28 entreprenurialship  
29 การจัดตารางสอนของ มก. ให้รวดเร็ว (ไม่ใช่รู้ใกล้วันสอน)  
30 การศึกษาของประเทศไทยแตกต่างอย่างไรกบัประเทศอื่นใน

อาเซียน 
 

31 เครือข่ายสงัคม วิชาการ เศรษฐกจิสกลนครและใกล้เคียง  
32 Thailand 4.0  
33 ท าอย่างไรถึงจะอยู่ Rankrong worka calss university  
34 creative for innovation  
35 ถ้าน าตัวอย่าง ไทยแลนด์ 4.0 มาแสดงให้เห็นเชิงประจกัษ์ 

นอกจากการนั่งฟังประชุมเพียงอย่างเดียวน่าจะดูได้ชัดข้ึน 
 

36 มก. มีการบริหารคล้ายกบัเป็นมหาวิทยาลัยเปิด โดยให้เป็น
การสร้างสมดลุของการท างาน กล่าวคือ ทุกคนต้องหาเงิน 
และได้รับผลตอบแทนที่คุ้ม ร่วมกบัผลงานที่ออกมาของแต่ละ
บุคคลในคุณภาพสูง เราต้องท าให้ได้ครับ ก าหนดเรื่องใน
ลักษณะแบบนี้ครับ ขอให้ตัง้ช่ือเรื่องเองครับ 

 

37 มหาวิทยาลัยควรดูว่าเรื่องไหนส าคัญและควรจัดเรื่องนั้นใน
แต่ละป ี
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5. ด้านงานวิจัย 

ท่ี หัวข้อ วิทยากร 
1 งานวิจัย ที่ มก.ควรจะโฟกสั 1. เลขาธิการสภาวิจัยแห่งชาติ 

2. รมต.กระทรวงดิจทิัล(ICTเดิม) 
2 การสง่เสรมิการวิจัย คุณสุนันทา สมพงษ์ 
3 อุดมศึกษากับงานวิจัย4.0 ดร.สมคิด จาตุรงศ์ศรพีิทักษ์ 
4 การน างานวิจัยสู่สงัคม   

 

 

6. ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

ท่ี หัวข้อ วิทยากร 

1 สถานะการณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เทียบกบั
มหาวิทยาลัยอื่นและกลยุทธ์ในการพฒันา 

1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร ์
2. อธิการบดี ม.มหิดล, ม.สุรนาร,ี ม.จธ., 

ม.จล., มอ., มช. 
2 ทิศทางมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจ์ะก้าวกระโดดอย่างไรหลังออก

นอกระบบและหลัง Thailand 4.0 
นายอุดม แต้พานิช นักพูดมืออาชีพ  

4 เราออกนอกระบบมาเพื่ออะไรหน่วยงานภายนอกมองเราเปน็
เอกชนและสับสน 

  

5 การพัฒนาการเปลี่ยนแปลงของ มก.หลังออกนอกระบบ มี
อะไรดีบ้าง   

6 บทเรียนและการเปลี่ยนแปลงหลงัมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ   

7 การปรับตัวหลังจากมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ   
8 สี่วิทยาเขต เมื่อไรจะมี พรบ. ที่ชัดเจน    

 

 

7. ด้านนิสิต 

ท่ี หัวข้อ วิทยากร 
1 ปัญหาที่สง่ผลกระทบต่อจ านวนผู้เข้าศึกษาต่อใน

ระดับอุดมศึกษา 
 

2 การปรับตัวของเกษตรศาสตร์กบัแนวโน้มการลดลงของ
จ านวนนิสิตในอนาคต 

 

3 มหาวิทยาลัยจะท าอย่างไรให้มีนสิิตมาเรียนโทเอกเพิ่มข้ึน  

4 ความสุขในการสอน และการสร้างนสิิตยุคใหม่  
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ท่ี หัวข้อ วิทยากร 
5 การพัฒนานสิิต  
6 ผู้เรียนยุดดิจิทลั  

7 เทคนิคการสอนส าหรับนสิิตยุค 4.0  
8 การเตรียมนสิิตสูป่ระเทศไทย4.0  

9 เทคนิคการสอนนิสิตรุ่นใหม่ อย่างมปีระสิทธิภาพ  

10 เทคโนโลยีในการพฒันาการเรียนการสอนส าหรับคน gen Z  

11 วิธีการสอนสมัยใหม่ให้เหมาะกับนสิิต Gen Y  

12 วิธีการสอนเดก็ Gen Z  

13 เข้าใจ เรียนรู้ ทางจิตวิทยาของนสิิตรุ่นใหม่  

14 การสร้างแรงบันดาลใจในการท างาน วิธีการสร้างจิตส านึก
ให้แก่เด็กนสิิตใหม ่

 

15 การดูแลนสิิต การสร้างประสทิธิภาพการเรียนการสอนให้
เหมาะสมกับนสิิตในศตวรรษ 21 ที่เน้นการเรียนรูเ้ท่าทันการ
แก้ปัญหาได้อย่างแท้จริงในยุค social fever 

 

16 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ทีจ่บมหาวิทยาลัย  

 
 
3.3  สรุปข้อคิดเห็นทีมีต่อการจัดงานและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 

1. ค าชื่นชม 

ท่ี ข้อเสนอแนะ 

1 ดีมากๆ ครับ ควรจัดโครงการนี้อย่างต่อเนื่องตลอดไป มีประโยชน์ รู้ทันโลก ปีนี้ทันสมัย เก๋ไก๋ดี เป็นการ
เปิดวิสัยทัศน์ดีมาก (บางเขน 25 คน) 

2 มีความเหมาะสมดีแล้ว และเจ้าหน้าที่ดูแลการลงทะเบียนและการจัดงานมีอัธยาศัยดีมาก เหมาะสมดี
มาก หัวข้ออภิปรายน่าสนใจและทันสมัย 

3 ประเด็นทีจ่ัดดี ท าให้เห็นภาพ ทิศทาง และเป้าหมายของรัฐ เพื่อน ามาเป็นเป้าในการจัดการการเรียนการ
สอน ให้ตอบโจทย์ได้ตรงประเด็น 

4 หัวข้อและวิทยากรปีนี้ดีมาก ได้ประโยชน์ในแง่มมุที่ต่างกัน ดีมากๆๆๆ มก. สามารถเอาประเด็นที่
วิทยากรพูดมาท าให้เป็นรปูธรรมในเชิงรุกได้หลายเรื่องมากๆ เลยค่ะ ขอบคุณค่ะ 

5 วิทยากรดีมาก 

6 ภูมิใจที่สุดวันหนึ่งทีท่ างาน มก. มาก็วันน้ีที่มีการน าประเด็นการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ เน้นที่ 
performance การท างานมากกว่าอยู่มานาน แจ๋ววววว ร่วมปฏิบัติแน่นอนครบั 

7 ได้รับความรู้และแนวทางในจัดการศึกษาต่อไปในอนาคต 
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2. ด้านวิชาการ 

ท่ี ข้อเสนอแนะ 

1 ด้านวิชาการถ้าเป็นไปได้ให้ผูบ้รหิารมาดูแลด้านคณะภาควิชาให้มาเป็นระเบียบใช้มากขึ้นจะไดร้ับหัว
ข้อเสนอแนะร้องทุกข์อปุสรรคมากขึ้น 

2 ควรมีการก าหนดเวลาที่สะดวกส าหรบัอาจารย์ส่วนใหญ่เข้าร่วมประชุมได้และควรมกีารจัดประชุมระดับ
วิทยาเขตในตอนเช้าก่อนประชุมเพื่อตุ้นและเตรียมความพรอ้มให้อาจารยส์่วนใหญ่ได้เข้าอบรมเพือ่ทราบ
แนวทางในการเตรียมตัวเพือ่ปีการศึกษาใหม ่

3 รูปแบบการบรรยายยังไม่น่าสนใจเท่าที่ควร ควรเปลี่ยนรปูแบบทีท่ าให้บทบาทของผู้ด าเนินรายการมี
มากกว่าน้ีและโยนค าถามให้วิทยากรตอบคนละค าตอบดีกว่าให้บรรยายรวดเร็ว 

4 อยากให้มหีัวข้อเกี่ยวกบัการจัดการเรียนการสอนใน มก.  

5 หัวข้อการสัมมนาควรมาจากการส ารวจความคิดเห็น ความต้องการ หรือการสะท้อนประเด็นปญัหาที่
คณาจารย์พบจรงิๆเพื่อใหเ้กิดการระดมความคิดและแนวทางแก้ปัญหาได้อย่างแทจ้รงิ 

6 ให้มีเรื่องที่ใกล้ตัวมากกว่าน้ี (ใน มก.) เช่น เรือ่งทีร่ักษาการอธิการดีพูด 

7 จัดนอกสถานที่บ้างให้ทุกวิทยาเขตมาเจอกัน ท าคล้ายๆ สหกรณ์ออมทรัพยจ์ัด 

8 น่าจะมีการเน้นการบรรยายจากวิทยากรใหม้าก รวมทั้งการตอบค าถาม 

9 ใช้วิทยากร..ในมหาวิทยาลัยเป็นหลัก..และพูดเรื่องนโยบาย..ทิศทางของมหาวิทยาลัยทุกปี ขอขอบคุณมาก 

10 มก.ควรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายเรื่องต่างๆ เป็นประจ า เพื่อให้อาจารย์ได้ปรับวิธีคิดและทัศนคต ิ

11 อะไรคือเป้าหมายส าคัญของการสัมมนาอาจารย์คืออะไรนอกไปจากการมอบนโยบายเรื่อง 4.0 เพราะยังมี
ประเด็นพื้นฐานที่ควรได้รบัการแก้ไข ด้านการเรียนการสอน อาทิ สัมฤทธ์ิผลของการบริหารหลักสูตรให้อยู่
ในระดับดีตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพหลักสูตร อาจารย์ให้ความส าคัญกับ การพฒันาการเรียนการสอน
มากน้อยเท่าไร การเปิดรับนสิิตมุ่งเน้นปริมาณหรือคุณภาพมากกว่ากัน ฯลฯ ด้านการวิจัย มีระบบกลไก
ส่งเสริม การท าวิจัยที่มปีระสทิธิภาพจรงิหรือเพราะผลสัมฤทธ์ิในด้านการตีพิมพ์ การได้รับการอ้างอิง ยัง
อยู่ในระดับไมสู่งเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยที่อายุใกล้เคียงกนัหรือน้อยกว่า ควรต้องมีการทบทวนและแก้ไข
หรือไม่ว่าอะไรเป็นปจัจัยลบ มก. มียุทธศาสตรก์ารวิจัยหรอืไม่ ทุนวิจัยที่มมีากนั้นสมัพันธ์กับการตีพมิพ ์
การสร้างองค์ความรู้ที่ไปแก้ไขหรือไปพัฒนาสู่ความเจรญิของประเทศหรอืไม่  ทั้งหมดนีเ้ป็นผลมาจากการ
บรหิารที่ยงัไม่สมัฤทธ์ิผลใช่หรอืไม ่ สิ่งที่อยากเห็นในการสัมมนาอาจารย์คือการน าเสนอข้อมูลการ
บรหิารงานของมหาวิทยาลัยว่ามสีถานะการณ์อย่างไร  

12 หัวข้อเนื้อหาของการอภิปรายมีความทันสมัย ท าใหรู้้แนวทางการปรบัตัวของผูเ้กี่ยวข้องกบัการศึกษา 4.0 

13 Focus on up to date academic and research, but not politics 

14 อยากทราบแนวทางและทิศทางของมหาวิทยาลัย 
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3. ด้านการจัดการ   

ท่ี ข้อเสนอแนะ 
1 กิจกรรมที่จัดข้ึนตรงกันกับกิจกรรมอื่นของมหาวิทยาลัย  เช่น โครงการพบผู้ปกครองนิสิตใหม่ สอนภาค

ฤดูร้อน 2560 หากบุคลากรมีหน้าที่ในกิจกรรมอื่นแล้ว ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ ท าให้การ
ร่วมงานของอาจารย์ไม่ตรงตามเป้าหมาย ส่วนกลางและวิทยาเขตควรประสานวันกันด้วย (ก าแพงแสน 
11 คน) 

2 อยากให้ระบบประเมิน online รองรับคณาจารย์จากวิทยาเขตอื่นที่ลงทะเบียน online มาประชุม 
สัมมนาฯที่บางเขนด้วย (ก าแพงแสน 4  คน,  สกลนคร 1 คน) 

3 ระบบเช่ือมโยงสัญญาณถ่ายทอดไม่เสถียรความคมชัดต่ าเสียงมีสัญญาณรบกวน เสียงแทรกดังกว่าเสียง
วิทยากร ท าให้การฟังไม่ชัด ไม่มีสมาธิในการฟัง ควรปรับปรุงเครื่องเสียง (ก าแพงแสน 12 คน, ศรีราชา    
6 คน) 

4 ภาพไม่ชัดมอง Slide ไม่เห็นท าให้จดจุดส าคัญไม่ทัน มองไม่เห็นสไลด์ในช่วงของ ดร.กฤษณพงษ์ เลย 
(ศรีราชา 3 คน) 

5 ควรปรับปรุงระบบ Tele ให้มีความคมชัดทั้งภาพและเสียง ภาพถ่ายทอดไม่ชัด ควรจะดีกว่าน้ีมากๆ ใน
ยุค 4 G 

6 สัญญาณการถ่ายทอดได้เสนอได้เสนอบรรยากาศห้องประชุม 3 วิทยาเขตแต่ส าหรับที่บางเขนได้
น าเสนอเฉพาะบนเวที อยากเห็นภาพว่าในห้องประชุมสุธรรมมีอาจารย์เข้าฟังมาก น้อยเพียงใด 

7 ส าหรับวิทยาเขตถามล าบากการสื่อสารยากการถามด้วยมีการ circle 

8 เมื่อมกีารถ่ายทอดสดทาง internet ควรมีการลงทะเบียน online ได้เองเลย 

9 ควรใช้ระบบ IT มาจัดการประชุมได้แล้ว 

10 การประเมินไม่ควรแสดงตัวตนผู้ประเมิน จะท าให้ข้อคิดเห็นถูกจ ากัด 

11 หัวข้อที่ท่านประสงค์ใหม้ีการจัดในครั้งตอ่ไป ค าถามนี้ถามทกุปีแต่ไม่เห็นการตอบสนอง (ถามมา....ท าอี
หยังหนอ้??????)  

12 ให้ตอบแบบสอบถามส่งเพื่อรับของที่ระลึก จึงประเมินของที่ระลึกไม่ได้เพราะไม่ทราบว่าคืออะไร 

13 ของที่ระลึกน่าจะเป็นของ new arrival จาก KU book หรอืของที่เเปลกใหม่ หมวกกระเป๋า เเจกบ่อย
ทุกองค์กร 

14 การเข้าฟงัของบุคลากรไม่ได้มาเพือ่รบัของช าร่วย (เสมือนอาจารย์ม.เกษตรทั้งหลาย หิวกระหาย ของ
ช าร่วยอย่างนั้นแหละ) มัน อยู่ที่เนื้อหา.......และบทบาทผูบ้รหิารมากก 

15 การจัดงานควรเริ่ม ก าหนดการควรเป็นไปตามเวลา 

16 ที่นั่งล าบากส าหรับคนตัวใหญ่ แต่ดีที่มเีก้าอีเ้สริม 

17 ควรอ านวยความสะดวกในการจัดหาทีจ่อดรถให้อาจารย์ 
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ท่ี ข้อเสนอแนะ 

18 เวลาน้อยไป 
19 ควรมีช่วงพัก 15 นาที 
20 ควรมีเอกสารประกอบการประชุมครั้งนี้ เช่น สไลด์หรือเอกสารที่ผู้ด าเนินรายการหรือวิทยากรน าเสนอ 
21 content ของการจัดประชุมควรมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจมากกว่าพิธีการ  

22 ระยะเวลาที่ให้วิทยากรน้อยไป 

23 การจัดประชุมในครั้งนี้ (๑๔ กค.๒๕๖๐) แย่ที่สุดทีเ่คยมีมา......ทุกอย่างเน้นพิธีการมากเกินไป.....
วิทยากรพูดในเนื้อหา ก็ดี.....แต่ตัวผู้บริหาร ม.เกษตร ท าอะไรบ้างที่ให้ลอ้เลื่อนการศึกษาไทย ๔.๐ 
ออกมาจบัต้องได้.....ไม่ได้มโนภาพ  

24 ให้ตอบแบบสอบถามส่งเพื่อรับของที่ระลึก จึงประเมินของทีร่ะลกึไม่ได้เพราะไม่ทราบว่าคืออะไร 

 
 

4. ด้านผู้บริหาร 

ท่ี ข้อเสนอแนะ 
1 การเปิดงานโดยรักษาราชการแทนอธิการบดี ควรกล่าวสั้นๆจะได้ไม่กินเวลาการพูดของวิทยากร ท่านพูด

ไม่ตรงประเด็นเลย รักษาราชการอธิการบดี ไม่ทราบบทบาทตัวเองในการเปิดงาน (ก าแพงแสน 5 คน,  
สกลนคร 2 คน) 

2 รักษาราชการอธิการบดี ควรพูดแต่สิ่งดีๆ ทีม่หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ม ีพูดแต่ข้อด้อยซึ่งเป็นเพียงส่วน
น้อย ควรพูดจุดเด่น ควรท าการบ้านมากอ่นเริ่มงานใหญ่ ขายหน้าแขกระดบัประเทศมาก 

3 การทีผู่้บริหารไม่เปิดใจ/และไม่เข้าใจในวิสัยทัศน ์และยังมัวแต่ negative thinking ซึ่งไม่ได้น าพา
บุคลากรไปสู่ vision ของมหาวิทยาลัย ควรมกีารปรับปรุงแนวทางปฏิบัติทีม่ีประสทิธิภาพ สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปจัจบุัน 

4 อยากให้ถอดบทพูดของวิทยากรเป็นเอกสารเผยแพร่มากขึ้น โดยเฉพาะของคุณสุวิทย์ เป็นประโยชน์
ให้กับอาจารย์และบุคลากรของ มก.มาก 

5 แนวคิดที่เกิดจากวิทยากรในเรื่องการสอนแบบ non-degree ในรูปแบบต่างๆ น่าสนใจมากค่ะ มก. ควร
ตั้งหน่วยงานทีจ่ะช่วยเหลือในเรื่องการพัฒนาของคณะต่างๆ หรือคนทีส่ามารถให้ค าปรกึษาได้ 
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ภาคผนวก 
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แบบประเมินผล  
การประชุมสมัมนาอาจารย์มหา มก. ประจ าปี 2560  เรื่อง “อุดมศึกษาไทยกับการศึกษา 4.0” 

วันศุกร์ท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ.2560   
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล  ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. บางเขน 

และถา่ยทอดทางไกลไปวิทยาเขตก าแพงแสน ศรีราชา 
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และผ่านระบบถ่ายทอดสด (Nontri Live) 

----------------------------------------------------------- 

ค าชี้แจง  โปรดแสดงความคิดเห็นและท าเครื่องหมาย √ ในข้อความท่ีท่านเลือกและเติมข้อความให้สมบูรณ์ 
เพ่ือประโยชน์ในการจัดงานครั้งต่อไป ขอขอบคุณในความร่วมมือ 

ตอนท่ี  1  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1.  เพศ                หญิง                        ชาย                       
2. ประเภท           ข้าราชการ                   พนักงานมหาวิทยาลัย (เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการ) 

               พนักงานมหาวิทยาลัย          พนักงานเงินรายได้              อื่นๆ  ระบุ................... 
3. สังกัดวิทยาเขต        บางเขน            ก าแพงแสน             ศรีราชา       
                              เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร           
4. เข้าที่วิทยาเขต        บางเขน            ก าแพงแสน             ศรีราชา       
                             เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร     
5. เข้าร่วมงาน            ปีแรก              บางปี                    ทุกปี       
                              อื่นๆ ....................................... 
       
ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นและความพึงพอใจในการจัดงาน (โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่อง) 

      ความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
{5} 

มาก 
{4} 

ปานกลาง 
{3} 

น้อย 
{2} 

น้อยที่สุด 
{1} 

1. ด้านกระบวนการ / ขั้นตอน      

1.1 การประชาสมัพันธ์โครงการล่วงหน้าและทั่วถึง      
1.2 การสมัครเข้าประชุมสัมมนาฯ      

1.3 ความเหมาะสมของช่วงเวลาในการจัด      

1.4 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัด      

1.5  ความเหมาะสมของช่วงเวลาการรับของทีร่ะลกึ      

2. ด้านเจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการ      

2.1 การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที ่      

2.2 การดูแลต้อนรับ และการลงทะเบียนในงาน      
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      ความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
{5} 

มาก 
{4} 

ปานกลาง 
{3} 

น้อย 
{2} 

น้อยที่สุด 
{1} 

3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก      
3.1 ความเหมาะสมของอุปกรณ์และโสตทัศนูปกรณ์      

4. ด้านคุณภาพการให้บริการ      
4.1  ความเหมาะสมของวิทยากรและผู้ด าเนินรายการ      

4.1.1  ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร      
 4.1.2  ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร      
 4.1.3  ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย ์      
 4.1.4  รองศาสตรจารย์ ดร.สริี ชัยเสรี      

4.2  ความเหมาะสมของพิธีกรจัดงาน      
4.3  ประโยชน์ที่ได้รบัจากการเข้าประชุมสมัมนาฯ      
4.4  ความเหมาะสมด้านของทีร่ะลึกการจัดงาน      
4.5  การเปิดโอกาสให้มสี่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น 
     

 
ตอนที่ 3 

1. หัวข้อที่ท่านประสงค์ใหม้ีการจัดในครั้งตอ่ไป 
             โปรดระบหุัวข้อ 

1.......................................................................................................................... .............................. 
2........................................................................................................................................................ 
วิทยากรที่แนะน า  

1.......................................................................................................................... .......................... 
2............................................................................................................................. ....................... 

2.   ข้อคิดเห็นที่มีต่อการจัดงานและข้อเสนอแนะอื่นๆ  
................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
 

ขอขอบคุณที่กรุณาประเมินและแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาส่งคืนที่ 
ฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมการด าเนินงานจัดประชุมสัมมนาอาจารย์ มก. ประจ าปี 2560 

ฝ่ายบริการการศึกษา ส านักทะเบยีนและประมวลผล ชั้น 7 อาคารระพี สาคริก  มก. บางเขน 


